

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Ban hành bởi: Giám đốc điều hành Học Khu Alameda Sean McPhetridge (510) 337-7060
và Chủ tịch Hội đồng quản trị AUSD Gary Lym (510) 337-7187

AUSD công bố các bước tiếp theo trong việc phân tích địa chấn ở Trường Tiểu Học Lum

Alameda, Calif. — Ngày 2 tháng 5 năm 2017 — Học Khu Alameda công bố các bước tiếp theo cho quá trình phân tích và đưa ra quyết định về các vấn đề địa chấn tại Trường Tiểu Học Lum. Học Khu đã tuyên bố vào tuần trước rằng địa điểm này có nguy cơ gặp rủi ro cao trong trường hợp có trận động đất xảy ra và do đó các học sinh, các giáo viên và nhân viên của trường tiểu học Lum có thể cần phải di dời đi nơi khác vào đầu năm học tới.

Giám đốc điều hành Sean McPhetridge đã nói: "Tại buổi họp đặc biệt của Hội đồng Giáo dục vào ngày 28 tháng 4, hội đồng đã nghe từ các nhân viên của học khu, các chuyên gia tư vấn và cộng đồng Lum. Theo kết quả từ sự phản hồi chúng tôi nghe được từ các bên liên quan cộng đồng và các thành viên hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Gary Lym và tôi đã quyết định Hội đồng quản trị nên trì hoãn việc đưa ra các quyết định của mình về Trường tiểu học Lum cho đến ngày 23 tháng 5, để có thể thu thập thêm thông tin.

"Trong khi đó, nhân viên của Học khu Alameda sẽ đề xuất các kế hoạch di dời có khả năng thực hiện tại cuộc họp Hội đồng Giáo dục vào ngày 9 tháng 5 để tiếp tục thực hiện các nỗ lực của chúng tôi trong việc thông báo đến công chúng về những gì chúng tôi biết và chúng tôi đã lên kế hoạch như thế nào cho các quyết định sẽ được đưa ra vào ngày 23 tháng Năm", ông McPhetridge nói thêm.

Cuối tuần qua, Giám đốc điều hành cũng đã nghe thông tin từ Chủ tịch hội phụ huynh học sinh (PTA) và các phụ huynh của trường tiểu học Lum rằng một ủy ban cố vấn của phụ huynh đã được thành lập để xem xét về vấn đề này. Ông McPhetridge cho biết: "Hội đồng giáo dục mong muốn được nghe các ý kiến và đóng góp của ủy ban phụ huynh. Ban giám đốc và nhân viên của học khu đều đánh giá cao và biết ơn các nỗ lực của quý vị phụ huynh trong việc tự tổ chức và xem xét vấn đề địa chấn này."

Theo các kỹ sư do Học khu AUSD thuê để phân tích sự an toàn địa chấn của trường tiểu học Lum trước khi xây dựng hai phòng học ở đó thì sẽ có nguy cơ cao hóa lỏng trong khuôn viên kết hợp với nền đất cặn có nghĩa là các tòa nhà có thể bị chìm xuống đất và (hoặc) một phần ngôi trường sẽ sụp đổ trong trường hợp có một trận động đất mạnh xảy ra. Kỹ sư kết cấu khuyến cáo rằng Học khu nên có kế hoạch di chuyển các học sinh đến các ngôi trường khác.

Một nhóm phụ huynh (người giám hộ) và giáo viên phản đối việc đóng cửa trường và đã yêu cầu có thêm thông tin về các phương pháp và các kết quả khảo sát về đất đai và kết cấu mà các kỹ sư đã đưa ra. Cán bộ Học khu đang tìm hiểu để trả lời những câu hỏi này.

Công chúng có thể tìm và cập nhật các thông cáo báo chí, các câu hỏi thường gặp, và thông tin các cuộc họp về tình hình tại Trường Tiểu Học Lum trên trang web của học khu Alameda.

###

Alameda Unified School District (AUSD) serves more than 9600 students in Alameda, California, an island community in the San Francisco Bay Area. For more information, please visit the [AUSD website](#), follow [@AUSDNews](#) on Twitter, or subscribe to our [email communications](#). Questions? Contact Susan Davis, Senior Manager, Community Affairs, at sdavis@alameda.k12.ca.us.